

Q1 : Khi bị vợ/chồng, người yêu,v.v. bạo hành, tôi có thể nhận tư vấn ở đâu?

A1: Vui lòng liên hệ tới đồn cảnh sát hoặc trung tâm tư vấn cho phụ nữ, Phòng Phúc lợi - Cục xúc tiến tình gần nhất để được tư vấn. Các Phòng Phúc lợi của thành phố/thị trấn/thôn nơi bạn sinh sống cũng tiếp nhận tư vấn.

(Trung tâm tư vấn cho phụ nữ)

Điện thoại bộ phận chuyên tư vấn: 058-213-2131 từ 9:00 ~ 24:00 hàng ngày

※Khung thời gian từ 18:00 ~ 24:00 và thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết sẽ chỉ tiếp nhận tư vấn do bạo hành gia đình.

Thời gian trao đổi: từ 9:00 ~ 17:00 ※trừ ngày nghỉ tết

Q2 : Tôi phải làm gì để người bạo hành không được đến gần tôi?

A2: Khi nạn nhân lo lắng bị nguy hại nghiêm trọng tới sinh mạng hoặc thân thể do bị bạo hành trên cơ thể từ người hôn phối thì tòa án địa phương có thể ban hành lệnh bảo vệ tính mạng đối với người hôn phối đó theo đơn yêu cầu của nạn nhân.

Về phương pháp nộp đơn yêu cầu sẽ được Trung tâm tư vấn cho phụ nữ, Phòng Phúc lợi của Văn phòng tỉnh và các Phòng Phúc lợi của thành phố/thị trấn/thôn nơi bạn sống hướng dẫn. Lệnh bảo vệ tính mạng có các hình thức như sau:

1. Lệnh cấm tiếp cận nạn nhân (Cấm đi theo nạn nhân: thời gian 6 tháng)
 2. Lệnh cấm gọi điện thoại, gửi thư điện tử,v.v. (Cấm các cuộc gọi, liên lạc bằng thư điện tử nhất định với nạn nhân: thời gian 6 tháng)
 3. Lệnh cấm tiếp cận con cái và người thân của nạn nhân (Cấm đi theo người sống cùng nạn nhân như con cái, người thân,v.v.: thời gian 6 tháng)
 4. Lệnh đuổi khỏi nơi cư trú (Rời khỏi nhà đang cùng sinh hoạt với nạn nhân: thời gian 2 tháng)
-

Q3 : Tôi nên làm gì khi không thể thỏa thuận ly hôn?

A3: Đầu tiên, hãy liên hệ tới Trung tâm tư vấn phụ nữ, Trung tâm hỗ trợ tự lập/tìm việc cho gia đình cha mẹ đơn thân, Các Phòng Phúc lợi của thành phố/thị trấn/thôn nơi bạn sinh sống để được tư vấn. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin như tư vấn pháp luật miễn phí,v.v.

Trường hợp bạn là “người kết hôn với người Nhật” thì khi ly hôn sẽ không còn là “người kết hôn với người Nhật” nữa, vì vậy, bạn sẽ cần thay đổi tư cách lưu trú.

Q4 : Tôi có quyền được bảo vệ đời tư không?

A4: Những thông tin như sự hỗ trợ, sự thật mà chúng tôi được biết khi tư vấn và nơi ở của nạn nhân, v.v. sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba. Mọi quyền riêng tư của bạn sẽ được bảo vệ.